



ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด

ที่ 32 / 2563

เรื่อง เสนอราคาค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำปีบัญชีสหกรณ์ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ ฯ และเสนอราคาค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 มีมติให้สหกรณ์ ฯ สอบราคาค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี สำหรับปีบัญชีสหกรณ์ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ โดยมีรายละเอียดข้อมูลที่น่าเสนอใน หนังสือเสนอบริการสอบบัญชี อย่างน้อย 4 ประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีต้องระบุผู้เข้าปฏิบัติงาน จำนวนผู้เข้าปฏิบัติงาน จำนวน ครั้ง และระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ การตรวจสอบบัญชีเมื่อสิ้นปีบัญชีระยะเวลาที่เข้าตรวจ ระยะเวลา จัดทำงบ
2. การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีต้องเสนอรายงานผลการตรวจสอบ บัญชีต่อนายทะเบียนสหกรณ์ตามระเบียบที่กำหนด อย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายงานการสอบบัญชีระหว่าง ปีจำนวน 1 ครั้ง และรายงานการสอบบัญชีประจำปี
3. การให้บริการอื่น ซึ่งได้แก่การเข้าร่วมประชุมใหญ่หรือการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการ การให้คำแนะนำด้านการบริหารงาน ภาษีอากร การควบคุมภายในของสหกรณ์ วิเคราะห์ งบการเงิน สถานะทางการเงิน แนะนำการแก้ไขที่เป็นประโยชน์ เป็นต้น
4. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ต้องระบุจำนวนเงินค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีโดยรวม ค่าสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของสำนักงานสอบบัญชี ระยะเวลาการเบิกและจำนวนครั้งที่ขอเบิก ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี


สหกรณ์ ฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ ฯ เป็นสำคัญ และให้ถือว่ามติที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอ ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

ดังนั้น สำหรับสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่สนใจ สามารถส่งข้อเสนอบริการ สอบบัญชี พร้อมใบเสนอราคาค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี สำหรับปีบัญชีสหกรณ์ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ให้แก่สหกรณ์ ฯ ได้ที่สำนักงานใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด เลขที่ 34 - 35 ถนนสามัคคีสุข 1 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยสามารถยื่นข้อเสนอด้วย

ตนเองในวันทำการ...

ตนเองในวันทำการ ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563  
สอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 7431 3229 , 0 743 00662 ต่อ 11

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563



(นายจำลอง แก้วพิทยานนท์)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด